

Số: M9 /TKG-CTĐ

Đắk Lắk, ngày 03 tháng 6 năm 2019

THƯ KÊU GỌI

hỗ trợ Chương trình xây nhà “Nhân ái” nhân kỷ niệm 40 năm
Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk (18/7/1979-18/7/2019)

Kính gửi: ...Các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm...

Trong những năm qua, tỉnh Đắk Lắk đặc biệt quan tâm tới công tác xóa đói, giảm nghèo, nhất là chăm lo cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam có điều kiện vươn lên trong cuộc sống, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, là trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội, trong đó có vai trò cầu nối, điều phối và vận động nguồn lực của Hội Chữ thập đỏ các cấp. Được sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, nhất là sự hưởng ứng, đồng hành của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã hỗ trợ xây dựng hàng trăm công trình nhân ái như: xây dựng trường học, công trình nước sạch, nhà tình thương cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, thể hiện đạo lý tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc. Tuy nhiên, đến nay toàn tỉnh vẫn còn trên 58.000 hộ nghèo và 5.600 người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, trong đó có nhiều mảnh đời bất hạnh, rất cần sự chung tay giúp đỡ của toàn xã hội.

Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk, Ban Chấp hành tỉnh Hội triển khai Chương trình xây dựng 40 công trình, nhà nhân ái cho các gia đình nghèo, nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam. Thay mặt Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; các tổ chức xã hội, nhà hảo tâm; các tổ chức tôn giáo; cán bộ, công nhân viên chức, người lao động; cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân với lòng nhân ái và tinh thần, trách nhiệm cao nhất tiếp tục chia sẻ, có những đóng góp thiết thực ủng hộ chương trình, góp phần giúp người nghèo, nạn nhân chất độc da cam khắc phục khó khăn trong cuộc sống.

Mọi sự ủng hộ xin gửi về Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 16 đường Lý Thái Tổ, thành phố Buôn Ma Thuột, ĐT: 0262.3606417 hoặc qua số tài khoản: 5200211010257 Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk.

Trân trọng cảm ơn và rất mong nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cơ quan, đơn vị, của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Ban CTXH, VT.



Nguyễn Thị Phi Thảo